

# มือบ'ไอเฟค'ทางประชุมผู้ถือหุ้น

**กรุงเทพธุรกิจ** ● **นักลงทุนรายย่อย** "ไอเฟค" นัดรวมพลใหญ่อีกครั้ง กดดัน 2 กรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบอร์ดใหม่ ก่อนศาลนัดไต่สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการ 29 ต.ค.นี้ หนักเสียหายหนักหากถูกขับพ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางสาวเยาวลักษณ์ ฤทธิ์สมจิตต์ ในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่า นักลงทุนรายย่อยหลายรายได้มีการหารือร่วมกันและเตรียมระดมพลครั้งใหญ่ เพื่อกดดันกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ พลตรีบุญเลิศ แจ่มนพรัตน์ ให้เร่งจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการชุดใหม่โดยเร็ว

นางสาวเยาวลักษณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมากรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เร่งรัดดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ตามกรอบกฎหมายกำหนด โดยปล่อยให้ปัญหาทอดยาวมาเป็นเวลานานกว่า 4 เดือน หลังจากที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการวินิจฉัยให้บริษัท เร่งจัดประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ให้ครบองค์ประชุม ภายใน 1 เดือน

เพื่อเร่งแก้ปัญหาและฟื้นฟูสถานะทางการเงินของบริษัทให้กลับมาแข็งแกร่ง สามารถคืนหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ตัวบี/อี เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และคู่ค้า

ควบคู่ไปกับการเร่งปิดบัญชีการเงินให้ได้ตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน และทำให้หุ้นของไอเฟคกลับมาซื้อขายในตลาดหุ้นได้อีกครั้ง เพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของนักลงทุนรายย่อยที่มีกว่า 3 หมื่นราย หลังจากหุ้นถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) มาเป็นเวลากว่า 1 ปี 10 เดือน

ทั้งนี้หากกรรมการไอเฟค ไม่เร่งดำเนินการใดๆ ก่อนวันที่ 29 ต.ค.2561 ซึ่งศาลล้มละลายกลางนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้หุ้นกู้รายหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้เทียม ที่ถูกสร้างขึ้นมามีความเชื่อมโยงกับอดีตกรรมการไอเฟค เรื่องดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทอย่างร้ายแรง และเป็นการลากไอเฟคออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

"เราหวังว่าการรวมพลในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นเตือนให้บอร์ดทั้ง 2 ท่านได้ตระหนักถึงอำนาจ บทบาท และหน้าที่

ของตัวเอง ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการลงทุนไอเฟค"

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา นายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ไอเฟค ได้ทำหนังสือถึงบริษัทและสำเนาให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบเพื่อขอใช้สิทธิเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริษัทมหาชนจำกัด และขอเรียกร้องให้กรรมการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อคืนอำนาจให้กับผู้ถือหุ้นในการเลือกกรรมการชุดใหม่เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัท ตามกรอบกฎหมายกำหนด ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อต่อไปจะสร้างความเสียหายให้กับไอเฟคอย่างร้ายแรง กระทั่งเจ้าหนี้หุ้นกู้ ตัวบี/อี สถาบันการเงิน และคู่ค้า

นอกจากนี้ ยังได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการ 7 ท่าน ร่วมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเสนอตัวเข้าไปแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของไอเฟค ขณะที่ไอเฟคได้ส่ง 74 รายชื่อให้ก.ล.ต. ตรวจสอบคุณสมบัติของการเป็นกรรมการที่มองว่าเป็นการประวิงเวลา